

Ban Quản lý Quỹ Bảo vệ, phát triển rừng và Phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa làm việc với Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới.

Thực hiện Công văn số 340/VNFF-BĐH ngày 28/10/2024 của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam về việc làm việc với Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới; theo đó, từ ngày 05/11/2024 đến ngày 06/11/2024, Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới đã làm việc tại tỉnh Thanh Hóa để nắm bắt tiến độ thực hiện Kế hoạch chia sẻ lợi ích; Thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn môi trường và xã hội và các nội dung khuyến nghị của Đoàn đánh giá giữa kỳ Ngân hàng thế giới thực hiện vào tháng 4-5/2024 trong việc thực hiện ERPA.



Đoàn công tác của Ngân hàng thế giới làm việc với Sở Nông nghiệp và PNTN

Về phía đại diện Đoàn công tác của Ngân hàng thế giới, có ông Maurice Rawlins – Chuyên gia về môi trường – Trưởng đoàn; bà Nguyễn Thị Lệ Thu – Chuyên gia về môi trường – Phó trưởng đoàn; bà Evanshainia Syiem – Chuyên gia tài chính khí hậu – Phó trưởng đoàn; Bà Kate Lillian Chadwick - Tư vấn tài chính các bon và các thành viên khác.



Các thành viên Đoàn công tác của Ngân hàng thế giới.

Làm việc cùng Đoàn công tác của Ngân hàng thế giới, về phía Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thanh Hóa có ông Nguyễn Hoài Nam – Phó Giám đốc – Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ, phát triển rừng; Lãnh đạo và chuyên viên Chi cục Kiểm lâm; Lãnh đạo và cán bộ Ban quản lý Quỹ Bảo vệ, phát triển rừng và PCTT tỉnh.

Tại buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thanh Hóa vào sáng ngày 05/11/2024, Sở Nông nghiệp và PTNT đã báo cáo Đoàn công tác tiến độ thực hiện Kế hoạch chia sẻ lợi ích; Thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn môi trường và xã hội và các nội dung khuyến nghị của Đoàn đánh giá giữa kỳ Ngân hàng thế giới thực hiện vào tháng 4-5/2024 trong việc thực hiện ERPA trên địa bàn tỉnh, đưa ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và phương hướng, kế hoạch nhiệm vụ trong thời gian tới.



Các đại biểu phát biểu tại buổi làm việc với Sở NN&PNNT sáng ngày 05/11/2024

Sau buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT, vào chiều ngày 05/11/2024 và sáng ngày 06/11/2024, Đoàn công tác di chuyển đến các huyện Thường Xuân, huyện Như Xuân để làm việc với các đối tượng hưởng lợi. Tại hội nghị, Đoàn công

tác đã nghe UBND các huyện báo cáo tiến độ thực hiện ERPA, các chủ rừng là tổ chức báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch chia sẻ lợi ích từ ERPA tại đơn vị, những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai và cùng bàn các giải pháp để tháo gỡ trong thời gian tới.



Đoàn công tác làm việc tại xã Thanh Lâm, huyện Như Xuân



Các đại biểu phát biểu, chia sẻ tại hội nghị



Các đại biểu phát biểu, chia sẻ tại hội nghị

Đợt làm việc với Đoàn công tác của Ngân hàng thế giới đã góp phần nâng cao trách nhiệm của các chủ rừng, tổ chức, cá nhân, đơn vị trong việc thực hiện ERPA, góp phần vào công tác bảo vệ và phát triển rừng; giúp duy trì, nâng cao chất lượng hệ sinh thái rừng tự nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học; góp phần cải thiện sinh kế, tạo việc làm, tăng thu nhập và nâng cao đời sống của người làm nghề rừng; Cũng như giảm thiểu áp lực phá rừng, khai thác rừng, buôn bán lâm sản trái phép, góp phần đảm bảo diện tích rừng tự nhiên không bị xâm hại tại tỉnh Thanh Hoá nói riêng và cả nước nói chung./.

Phạm Văn Tiếp – Phòng Quản lý Quỹ Bảo vệ, phát triển rừng.